

TRẦN NGUYỄN HÀ CHI – THỬ NGHIỆM TUỔI TRẺ VỚI MÔN ĐỊA LÝ

Nhà tiểu thuyết gia Mark Twain từng nói: “Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng về những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên, hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá”. Và câu nói ấy chính là một trong những nguồn động lực trên con đường phát triển bản thân của cô bạn Trần Nguyễn Hà Chi – học sinh lớp 9A2 trường THCS Gia Thụy.



Hà Chi là một cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh, người đối diện luôn cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi nhìn vào em. Em được sinh ra trong một gia đình gồm 4 thành viên với bố mẹ là nhân viên văn phòng và anh trai hiện đang là sinh viên năm 2. Sở thích của em là chụp ảnh phong cảnh và nghe nhạc nên em rất thích ngắm nhìn cảnh vật và sự thay đổi của chúng. Vậy nên từ bé Hà Chi đã có chút nghịch ngợm, thích học hỏi và hay tò mò, em thường đặt ra những câu hỏi “Vì sao?” và tự tìm hiểu để có câu trả lời cho riêng mình.

Mặc dù bố mẹ Hà Chi không đặt nặng việc em phải đi thi các cuộc thi, phải đạt thành tích cao nhưng em vẫn luôn muốn được bứt phá khỏi vỏ bọc an toàn để thử sức với nhiều điều mới, nhiều thử thách mới chứ không thể như con sâu chui mãi trong chiếc kén bé nhỏ của mình. Trong cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? ”, tác giả Rosie Nguyễn từng viết: “Tuổi trẻ là thời gian thử nghiệm. Người ta trưởng thành qua nhiều lần làm thử, vấp ngã, làm lại và cứ như thế tiếp tục. Phải bắt tay vào thử thì ta mới biết được mình hợp với cái gì. Nếu không thử, thời gian cứ trôi mãi miết mà ta vẫn chưa làm được gì”. Bởi lẽ đó, tựa như đóa hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt



Mẹ - “người bạn” luôn chia sẻ, truyền cho em thêm động lực sau những lần vấp ngã

trời, em luôn cố gắng nắm bắt mọi cơ hội đến với mình trong cuộc sống vì “Dù là ngày trời xanh nắng đẹp, hay mây mù âm u, bạn cùng sẽ không có cơ hội nhìn thấy bầu trời chính xác như thế này lần nữa”. Quỹ thời gian của mỗi chúng ta đều có hạn, dòng chảy xiết của thời gian một khi trôi đi thì không có cách nào quay trở lại, nên em luôn nỗ lực hết mình trên từng bài thi, trên từng con chữ.

Từ nhỏ khi đi học, trái tim em đã cháy lên một tình yêu tha thiết với môn Toán. Vậy nên khi lên cấp 2 nghe tin nhà trường tổ chức cuộc thi tuyển chọn CLB học sinh giỏi em đã rất hào hứng, không ngần ngại mà lựa chọn CLB Toán. Đến lúc biết tin mình được chọn, mọi niềm hạnh phúc trong em trào dâng, em nghĩ về những ngày tháng mai này được sống với niềm yêu thích Toán học của mình. Tuy nhiên, cho đến khi bước vào lớp học và được trực tiếp trải nghiệm, em mới cảm nhận rõ sự khó nhằn của bộ môn này. Được gặp gỡ những người bạn vô cùng tài giỏi và tiếp thu một khối lượng lớn kiến thức chuyên sâu, em dần trở nên chán nản, tự ti và muốn bỏ cuộc. Vậy nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hà Chi đã quyết định dừng chân ở vòng loại trường và tập trung vào kì thi tuyển sinh vào 10 vô cùng khốc liệt sắp tới.



Trần Nguyễn Hà Chi mang trong mình ước mơ, khát khao cháy bỏng về một ngôi trường THPT nổi tiếng

Những năm tháng học tập ở câu lạc bộ đã trở thành một mảnh ghép kí ức không thể nào quên, một hành trang theo em cả đời. Bởi lẽ, sau khi tham gia CLB, Chi đã được sống với đam mê của mình, được gặp gỡ những người bạn có chung sở thích và đặc biệt là được trực tiếp học tập với những thầy cô có chuyên môn cao trong bộ môn Địa Lí. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong thanh xuân của em. Không sợ hãi, không cúi đầu, em cứ tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua mọi khó khăn và sự nản chí – những điều tưởng chừng đã có lúc chôn vùi em trong đầm lầy của sự tuyệt vọng: *“Đôi lúc bạn phải tự thiêu mình xuống đất trước khi bạn có thể vươn lên như một con phượng hoàng từ đống tro tàn.”* (Jens Lekman).

Thế nhưng, trong những năm tháng lưng chừng tuổi trẻ còn nhiều băn khoăn, bỡ ngỡ và nhiều điều chưa biết, lời khuyên của cô Nguyễn Bích Ngọc – GVCN lớp 9A2, một người giáo viên tâm huyết với nghề đã thay đổi cả chặng đường học tập của em mãi về sau: *“Sau khi dừng chân tại CLB Toán cô Ngọc đã gợi ý cho đến với CLB Địa lí vì thấy em có khả năng học thuộc tương đối tốt và có tư duy Toán học. Thực ra khi ấy em rất lo sợ và băn khoăn nhiều điều, mẹ em cũng không mấy ủng hộ với quyết định này nhưng với sự động viên của cô và những người bạn thân, em quyết định cho bản thân thêm một cơ hội thử sức. Và cho đến bây giờ, đó là một quyết định đúng đắn trong cuộc đời em.”*



Trần Nguyễn Hà Chi (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn lớp 9A2 trong bức hình chụp kỉ yếu



Hà Chi chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Bích Ngọc và các bạn lớp 9A2 thi HSG cấp Thành phố năm học 2023-2024

Sau hơn một năm theo đuổi bộ môn Địa Lí, Hà Chi chia sẻ: “Em từng không hề yêu thích môn Địa và cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ học bộ môn ấy như một môn học chính của em. Tuy nhiên đúng là chưa thử thì không thể đoán trước được điều gì, em bỗng thấy Địa Lí không hề khô khan, nhàm chán như em thường nghĩ mà nó rất thú vị, thực tế và thỏa mãn sự tò mò cháy bỏng trong em. Cũng nhờ vậy, em mới thấy được đất nước mình đẹp đẽ ra sao, phong phú nhường nào, những dãy núi trùng điệp được hình thành qua hàng ngàn năm, những dải đồng bằng mênh mông, màu mỡ hay những con sông cuộn cuộn, gấp khúc”. Một trong những người đem sự thú vị của môn Địa lí đến với em để em có được ngày hôm nay là cô Oanh: “Khi em còn học ở CLB thì cô Oanh đã giúp đỡ em rất nhiều. Cô ân cần giảng lại cho em những chỗ em chưa hiểu rõ, cố vũ em mỗi lúc em nản chí, khích lệ em mỗi khi em đạt được thành tích trong học tập. Cô như một người mẹ thứ hai luôn chăm lo cho em đứa con bé bỏng của mình. Bên cạnh đó, không thể không kể đến là cô Nguyễn Bích Ngọc – GVCN của em đã luôn cố vũ tinh thần, dành cho em lời khuyên mỗi khi em nản chí, hay đơn giản trao cho em những cái ôm vỗ về mỗi khi em mệt mỏi. Em thực sự muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến hai cô, bởi hai cô đã luôn đồng hành cùng em trên chặng đường học tập để đạt được giải Ba môn Địa Lí như ngày hôm nay”. Đôi lúc chúng ta sẽ trở nên nản chí, mệt mỏi và thất vọng với bản thân nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua đi, chỉ cần bạn mạnh mẽ và kiên trì với đam mê. Bạn Hà Chi đã chia sẻ: “Em mong quá trình học tập của mình có thể truyền cảm hứng cho các em thế hệ mai sau, làm một nguồn động lực giúp các em có thể tiếp tục ghi tên trên bảng vàng danh dự”. “Tuổi trẻ đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại, hãy sống như thể ta chỉ còn lại một ngày để sống”, mong bạn Trần Nguyễn Hà Chi sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trên con đường học vấn, tiếp tục tỏa sáng như vì sao trên bầu trời đêm.

Sau hơn một năm theo đuổi bộ môn Địa Lí, Hà Chi chia sẻ: “Em từng không hề yêu thích môn Địa và cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ học bộ môn ấy như một môn học chính của em. Tuy nhiên đúng là chưa thử thì không thể đoán trước được điều gì, em bỗng thấy Địa Lí không hề khô khan, nhàm chán như em thường nghĩ mà nó rất thú vị, thực tế và thỏa mãn sự tò mò cháy bỏng trong em. Cũng nhờ vậy, em